

Gửi tin nhắn bói toán, mê tín dị đoan; cờ bạc, lô đề có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Cập nhật: 22-09-2011 19:06:32

Ngày 20/09/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011.

Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, theo quy định của Nghị định này, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu không thực hiện thống kê hoặc kế toán riêng đối với dịch vụ viễn thông chiếm thị phần không chế; không cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp viễn thông khác thông tin kỹ thuật về phương tiện thiết yếu hoặc thông tin thương mại liên quan cần thiết để cung cấp dịch vụ thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Trường hợp các doanh nghiệp trên sử dụng ưu thế về mạng viễn thông, phương tiện thiết yếu để cản trở việc xâm nhập thị trường, hạn chế, gây khó khăn cho hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông khác sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu sẽ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng nếu sử dụng thông tin của doanh nghiệp khác để cạnh tranh không lành mạnh hoặc thực hiện bù chèo dịch vụ viễn thông để cạnh tranh không lành mạnh.

Đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông, Nghị định quy định người nào cung cấp hoặc sử dụng thông tin không chính xác khi giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Cũng theo Nghị định này, các đại lý dịch vụ viễn thông có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi: Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối ngoài địa điểm theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông hoặc điểm giao dịch được ủy quyền để cung cấp dịch vụ; cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng thời gian theo quy định của chính quyền địa phương; làm đại lý dịch vụ viễn thông hoặc điểm giao dịch được ủy quyền nhưng không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của đại lý dịch vụ viễn thông hoặc điểm giao dịch được ủy quyền.

Đối với việc truyền đưa thông tin trên mạng viễn thông, theo quy định của Nghị định, người lợi dụng hoạt động viễn thông để thực hiện các hành vi: kích động mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; đe dọa, quấy rối, xúc phạm, xuyên tạc, vu khống uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thu trộm, nghe trộm thông tin trên mạng viễn thông; đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân; ngăn cản bất hợp pháp việc truy nhập thông tin của tổ chức, cá nhân. Đối với các hành vi: lợi dụng hoạt động viễn thông nhằm kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; gửi, phát tán tin nhắn rác; dịch vụ cung cấp có nội dung thông tin bói toán, mê tín dị đoan; thông tin có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc để phục vụ chơi cờ bạc, lô đề thì mức phạt là từ 30 đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra Nghị định còn quy định: Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án vi phạm trong lĩnh vực viễn thông ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính; trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người đã ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 03 tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm. Nếu cá nhân thực hiện vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnh vực trước đây đã vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông là một năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Quá thời hạn nêu trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Quý Vị có thể tham khảo toàn văn Nghị định này [tại đây](#).

Quản Hào